



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายมธูรส หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมธูรส หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินดินกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญกำหนด)

ราคากลาง ของงานก่อสร้างการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมธูรส หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น โดยให้ไปพร้อมกัน ณ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ผู้ที่ไปดูสถานที่ จะต้องมียานพาหนะในนามห้างฯ/บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจและต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ดูสถานที่ก่อสร้างในวันดังกล่าว ให้ถือว่าได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ต่อ คณะกรรมการรับซองงานจ้างโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ อำเภอบึงสามพัน (ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน) และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จะทำการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๕ เป็นต้นไป ณ ศูนย์ รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดทำการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคก เจริญ

ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามวันเวลาและสถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ กำหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากการแจ้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอ ราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว โดยผู้เข้าอบรมการประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการนิติกรรมของบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือผู้รับมอบอำนาจจาก กรรมการบริษัท/ห้างของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาเท่านั้น โดยต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อม สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในราคาชุดละ ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.khokjaroen.go.th หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖ - ๔๔๒๐๖๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ถาวร วงศ์แฝด

(นายถาวร วงศ์แฝด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ